

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๐๐๙ /ว ๑๑๘



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๗ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง งบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินเพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนมาก ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๔๕๖๗
ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔
๒. หนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ลงวันที่

ที่ ศธ

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สำนักงานเขตพื้นที่-
การศึกษาและสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ รายงานข้อมูลจำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผู้ยื่นคำขอรับการประเมินที่ได้ส่งผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ ๓) รายที่ยังไม่ได้ประเมินและต้องเป็นรายที่
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานยังมิได้จัดสรรงบประมาณไปให้ โดยให้รายงานข้อมูล
เพื่อประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการตรวจและประเมินผลงานของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินเพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษได้รายงานข้อมูลมา
เพื่อประกอบการพิจารณา ตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตรวจสอบและพิจารณาแล้ว ได้จัดสรรงบประมาณ
เป็นค่าดำเนินการดังกล่าว สำหรับรายที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานยังมิได้จัดสรรให้
เป็นจำนวนเงิน บาท ()
จากงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๕ แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิตผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ
งบดำเนินงาน และ/หรือ แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ โครงการเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ในศตวรรษที่ ๒๑ กิจกรรมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในถิ่นทุรกันดาร
งบดำเนินงาน รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

/ทั้งนี้ ขอให้...

ทั้งนี้ ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ มีหน้าที่ควบคุม ตรวจสอบ กำกับ และติดตามการใช้งบประมาณในการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินเพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ ถูกต้องและแล้วเสร็จโดยเร็ว ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนดต่อไป พร้อมทั้งรายงานผลการจัดสรรงบประมาณ (บัญชี ๓) ตามปฏิทินดำเนินการ ใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑

สำหรับการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สามารถดำเนินการนำงบประมาณที่ได้รับจัดสรรแล้วจ่ายได้ตามความจำเป็นและอย่างประหยัด ตามระเบียบกระทรวงการคลังและภายในวงเงิน งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ทั้งนี้ หากมีงบประมาณเหลือจ่ายจากการประเมินผลงานดังกล่าว หรือหากไม่สามารถบริหารงบประมาณได้ทัน ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ให้รายงานและส่งเงินคืนสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ



(นายอัมพร พินะสา)

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

กลุ่มส่งเสริมประสานการบริหารงานบุคคล

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๗๔

โทรสาร ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๗๕

รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๕

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา.....

(แนบท้ายหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๑๑๘ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕)

หลักเกณฑ์/กรณีปรับปรุง	จำนวน ผู้ส่งผลงานที่เกิดจาก การปฏิบัติหน้าที่/ผลการ ปฏิบัติงาน (ด้านที่ ๓) (ราย)	จำนวน เงินงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	หมายเหตุ
ว ๑๗/๒๕๕๒ ผู้ส่งผลการปฏิบัติงาน ด้านที่ ๓			
ว ๑๐/๒๕๕๔ ผู้ส่งผลงานที่เกิดจาก การปฏิบัติหน้าที่ด้านที่ ๓			
กรณีปรับปรุงผลงาน			
รวมจำนวนทั้งสิ้น			